



## เทรียรวมใจ

ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จะเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 คุณลักษณะ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เลยถือเอาปีนี้เชียวชวนพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศพร้อมใจกันทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ ถวายพ่อของแผ่นดิน ด้วยการบริจาคเงินคนละ 1 บาท คนละ 1 เทรีย หรือจะมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่กำลังศรัทธา เพื่อนำเงินไปสมทบทุนสร้างอาคารและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเงินทุกบาททุกสตางค์นอกจากนำไปช่วยเหลือผู้เจ็บไข้ได้ป่วยที่เป็นผู้ยากจนและขาดโอกาสทั้งในเมืองและในชนบทแล้ว ยังเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อในหลวงอีกด้วย

สาเหตุที่เชียวชวนเกษตรกรทั่วประเทศมาร่วมทำโครงการในลักษณะเช่นนี้ เนื่องจากประสบการณ์การทำงานร่วมกับชาวบ้านมาตลอด 45 ปี ธ.ก.ส. ตระหนักดีว่า ระบบสาธารณสุขที่ดีคือหัวใจสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกร และเป็นพื้นฐานสำคัญของการแก้ไขปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำและการขาดโอกาสทางสังคม ซึ่งสถาบัน

การแพทย์สยามินทราธิราชก็มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการดำเนินงานดังกล่าว ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้พยายามจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบทุนในโครงการไปแล้วบางส่วนเป็นจำนวนเงินประมาณ 19 ล้านบาท เช่น การจัดกิจกรรมระดมเงินบริจาค การจัดกิจกรรมด้านผลิตภัณฑ์เงินฝาก กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ การแข่งขันกอล์ฟ การแข่งขันโบว์ลิ่ง การกุศล เป็นต้น

การจัดทำโครงการ “หนึ่งเทรีย หนึ่งใจ จากพี่น้องเกษตรกรไทย” ถือเป็นการรวมพลังศรัทธาจากคนส่วนใหญ่ของประเทศครั้งสำคัญ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเบื้องต้นคือเกษตรกร ที่เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. จำนวนกว่า 3.7 ล้านครัวเรือน นอกจากนี้ก็จะเชียวชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมบริจาคเพื่อร่วมสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยสามารถบริจาคได้โดยตรงที่กล่องรับบริจาคที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สาขานางเลิ้ง ชื่อบัญชี หนึ่งเทรีย หนึ่งใจ จากพี่น้องเกษตรกรไทย เลขที่บัญชี 000-2-49811-0 ได้ทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการโอน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554

ข้าวหนึ่งเมล็ด เมื่อรวมกันหลาย ๆ เมล็ด ก็เป็นรวงข้าว ก่อนรวมสู่ถัง สู่ยุ้งข้าว สู่โรงสี และนำไปแปรรูปหล่อเลี้ยงผู้คนทั่วโลก เฉกเช่นค่าของเงิน 1 เทรีย เมื่อนำมารวมกันมาก ๆ ก็สามารถนำไปสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นเดียวกัน... เหมือนการร่วมทำบุญครั้งสำคัญของคนไทยด้วยเทรียรวมใจในครั้งนี้

● พรพรม จักรกริชรัตน์ ●